

ตารางสรุปมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

	ข่าอกมาจาก SMEs เข้ากิจการ VC		ข่าอกมาจากกิจการ VC เข้าผู้ลงทุน	
	รูปแบบ	กรณีกิจการ VC ใช้รูปแบบ VCC	กรณีกิจการ VC ใช้รูปแบบ VCC	กรณีกิจการ VC ใช้รูปแบบทรัสต์
Capital Gain	ประเภท	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
	ส่วนที่ไดยกเว้น	รายได้จากการโอนหุ้นของ SMEs ส่วนที่เกินหุ้น	- กรณีไม่มีกำไรสะสม ยกเว้นส่วนรายได้จากการโอนหุ้นใน VCC ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์ - กรณีมีกำไรสะสมหากมีกำไรสะสมจากรายได้ที่ VCC ลงทุนใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์ฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน - กรณี VCC เลิกกิจการ ยกเว้นส่วนรายได้จากการเลิกกิจการ ตามสัดส่วนกำไรสะสมของ VCC ที่เกินหุ้น ที่มาจากการลงทุนใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์	- กรณีไม่มีกำไรสะสมยกเว้นส่วนรายได้จากการโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ ตามสัดส่วนการลงทุนใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์ - กรณีมีกำไรสะสมหากมีกำไรสะสมจากรายได้ที่ทรัสต์ลงทุนใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์ฯ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน - กรณีเลิกทรัสต์ยกเว้นส่วนรายได้จากการเลิกทรัสต์ ตามสัดส่วนกำไรสะสมของทรัสต์ที่เกินหุ้น ที่มาจากการลงทุนใน SMEs ที่เข้าเกณฑ์
	ระยะเวลา	๑๐ รอบบัญชีต่อเนื่องกัน		
ปีผล	ประเภท	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
	ส่วนที่ไดยกเว้น	เฉพาะเงินปันผลที่ได้จาก SMEs ที่เข้าเกณฑ์	เฉพาะเงินปันผลที่ VCCจ่าย ที่ได้รับจาก SMEsที่เข้าเกณฑ์	เฉพาะเงินปันผลที่ทรัสต์จ่าย ที่ได้รับจาก SMEsที่เข้าเกณฑ์
	ระยะเวลา	๑๐ รอบบัญชีต่อเนื่องกัน	๑๐ รอบบัญชีต่อเนื่องกัน	๑๐ รอบบัญชีต่อเนื่องกัน
การเข้าเกณฑ์ของ SMEs	การเข้าเกณฑ์ของ SMEs	เฉพาะกิจการ SMEs ไทย ที่ไม่เข้าตลาดและเป็น Technology-based ที่รับรองโดย สวทช. และใช้ Technology ดังกล่าวสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายได้ทั้งหมด		
	การเข้าเกณฑ์ของกิจการ VC	- VCC ต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย - VCC/ทรัสต์ ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว > ๒๐ ลบ. - VCCต้องจดทะเบียนเป็น VC กับ ก.ล.ด. ภายใน ๓๑ ธ.ค. ๕๙/ ทรัสต์ต้องก่อตั้งภายใน ๓๑ ธ.ค. ๕๙ - กิจการ VC ต้องไม่ใช่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พรฎ. ๑๐ มาตรา ๕ อัญจรัส (แก้ไขเพิ่มเติมตาม พรฎ. ๔๘๑)		